



ที่ ศธ ๐๒๐๑.๔/๗๖๗๔

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กทม. ๑๐๓๐๐

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างอิง ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามประกาศที่อ้างถึง อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรับสมัคร
คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยกำหนดให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ที่มีตำแหน่งว่าง ตั้งแต่วันที่ ๒๓ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เว้นวันหยุดราชการ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และกำหนดวัน
เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์ นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเรียนว่า บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว จึงประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
ได้จากเว็บไซต์ www.moe.go.th หรือ <http://ops.sueksa.go.th> และขอให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด เข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเสริฐ บุญเรือง)

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักอำนวยการ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๒๘๖๑

โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๔๕



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์

ตามที่ได้มีประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกำหนดให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่มีตำแหน่งว่าง ตั้งแต่วันที่ ๒๓ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เว้นวันหยุดราชการ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน ๑๖๔ ราย ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ

๒. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๒.๑ รายงานตัว ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น ๓ อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๐๘.๓๐ น.

๒.๒ เข้ารับการสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมสอาด พิมพ์สวัสดิ์ ชั้น ๙ อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.

อนึ่ง หากผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ รายใดไม่ไปรายงานตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการสัมภาษณ์ในครั้งนี้

กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้มีสิทธิรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร และตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ หรือหากมีการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ จะหมดสิทธิหรือถูกยกเลิก หรือถูกเพิกถอนสิทธิในการบรรจุและแต่งตั้ง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ และต้องถูกดำเนินการทางวินัยด้วยกรณีให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ต้องถูกเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายการุณ สกุลประดิษฐ์)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประธาน อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

แบบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยที่สมัคร	ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๔๑	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน (ตำแหน่งว่าง ๑ ตำแหน่ง) ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก			
๔๒	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย (ตำแหน่งว่าง ๕ ตำแหน่ง)			
	๑	นางสาวสุรางค์ ลำดวน	ครู	โรงเรียนชุมชนหนองหิน สพป.เลย เขต ๒
	๒	นางสุภัค จันทสุข	ครู	โรงเรียนบ้านยางลาด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
	๓	นางธมนพัทธ์ อมรรัฐธรรม	ครู	โรงเรียนบ้านลำแก้ว (เตรียมอุดมศึกษา ๑) สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
	๔	นายวรัทพงศ์ อมรรัฐธรรม	ครู	โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
	๕	นางสายันต์ คัดเข้ม	ครู	โรงเรียนบ้านบึงตาข่าย สพป.เลย เขต ๒
๔๓	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ (ตำแหน่งว่าง ๒ ตำแหน่ง)			
	๑	นายธีระยุทธ วิเศษสังข์	ครู	โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต ๒๘
	๒	นายภูริภัทร मुखประดับ	ครู	โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต ๒๘
๔๔	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (ตำแหน่งว่าง ๑๑ ตำแหน่ง)			
	๑	นางดาวใจ ราชไชย	ครู	โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป.สกลนคร เขต ๑
	๒	นายอภิชาติ คำหู่	ครู	โรงเรียนบ้านดอนตู สพป.นครพนม เขต ๑
	๓	นางเพ็ญพัทธ์ มิ่งวงศ์ธรรม	ครู	โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป.นครพนม เขต ๒
	๔	นางยุภาพร แสงสว่าง	ครู	โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง) สพป.สกลนคร เขต ๓
	๕	นายวุฒิพงษ์ เชื้อคมตา	ครู	โรงเรียนบ้านกกตุม สพป.มุกดาหาร
	๖	นางญาธิดา อัลโทพ	ครู	โรงเรียนบ้านดงตอง (ดงขวางราษฎร์บำรุง) สพป.นครพนม เขต ๑
	๗	นางสาวกวีระภัส พลศรี	ครู	โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.สกลนคร เขต ๓
	๘	นางสาวธาริณี บุญทวี	ครู	โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ สพป.ยโสธร เขต ๒
	๙	นางเมธาวรรณ พรหมจันทร์	ครู	โรงเรียนธารน้ำใจ สพป.นครพนม เขต ๑
	๑๐	นายชิตวีร์ มงเพชร	ครู	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต ๒
	๑๑	นางสาวเพชรดาว นิลสว่าง	ครู	โรงเรียนอนุบาลศรีประจักษ์กุล สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
๔๕	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา (ตำแหน่งว่าง ๓ ตำแหน่ง) ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก			
๔๖	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล (ตำแหน่งว่าง ๗ ตำแหน่ง)			
	๑	นางสาวพิรพร นิโกบ	ครู	โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี ๓ สพป.สตูล
	๒	นายกิตติพงษ์ แห่งสกุล	ครู	โรงเรียนบ้านเหนือคลอง สพป.สตูล
	๓	นางเดือนเพ็ญ อนันต์พัฒนกุล	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม สพป.ตรัง เขต ๑
	๔	นางอภิษฎา ทองเนื้อแข็ง	ครู	โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป.สตูล
	๕	นางสาวมัณฑลัน สาเอียด	ครู	โรงเรียนบ้านตะโล๊ะไฮ สพป.สตูล
	๖	นางสาวสิริวิภา รอดเสวก	ครู	โรงเรียนป่าแกบ่อหิน สพป.สตูล

